

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๔๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ผลการประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งที่ ๑๙ และการอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วมายังประเทศไทย

เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรี
เสนอว่า มีเรื่องสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. การประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งที่ ๑๙

สืบเนื่องจากการจัดประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ประชุมมีประเด็นการหารือในเรื่องที่สำคัญหลายเรื่อง เช่น แผนแม่บท
ว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนและสนับสนุนการรวมตัว
ของอาเซียนในด้านต่าง ๆ การเชื่อมโยงอาเซียนด้านคมนาคม การป้องกันอุทกภัยและภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
อย่างรุนแรงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการและป้องกันภัยพิบัติ และการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นต้น ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
จึงเห็นควรมอบหมายการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปจัดทำสรุปผลการประชุม
ASEAN SUMMIT ครั้งที่ ๑๙ ให้แล้วเสร็จโดยด่วน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบก่อนมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดและจัดลำดับความสำคัญของประเทศและประเด็นการหารือ
ที่ประเทศไทยจะประชุมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการป้องกัน
ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

๑.๓ มอบหมายให้ทุกกระทรวงพิจารณาว่า มีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหรือไม่ประการใด และแจ้งรายละเอียดความต้องการ
ไปยังกระทรวงการต่างประเทศโดยด่วนเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒. การอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วมายังประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งประเทศภูฏานยินดีที่จะให้อัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วมายังประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อดำเนินการอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วมายังประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยสักการะต่อไป

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th